

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 79 ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2017

ฉลองครบรอบ 30 ปีของหนังสือพิมพ์มันมิน การทำงานของพระวิญญูณบริสุทธิที่นำชีวิต ไปสู่ผู้คนของโลกใน 33 ภาษา

นับเป็นเวลา 30 ปีมาแล้วนับตั้งแต่หนังสือพิมพ์มันมินเริ่มนำเสนอความรักและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไปสู่ผู้คนทั้งมวลของทุกชนชาติ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 1987 หนังสือพิมพ์ “มันมินจุง-อัง” ได้รับการตีพิมพ์เป็นรายเดือน หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับแรกได้รับการตีพิมพ์ในเดือนมกราคม 1991 และในเดือนตุลาคมของปีเดียวกันในการฉลองครบรอบ 9 ปีของคริสตจักร มีการเริ่มต้นตีพิมพ์หนังสือเป็นรายปักษ์ ในเดือนตุลาคม 2009 ในการฉลองครบรอบ 27 ปี หนังสือพิมพ์ฉบับที่ 300 ได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่า “หนังสือพิมพ์มันมิน” ในปัจจุบันมีการจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ทั้งในระบบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เน็ตและมิตบาทที่สำคัญในพันธกิจสื่อวรรณกรรมของคริสตจักร

เริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายน 2012 ซึ่งครบรอบ 30 ปีของคริสตจักร มีการเปิดตัวเว็บไซต์ www.manminnews.com เว็บไซต์ให้บริการหนังสือพิมพ์เป็นภาษาต่างๆ 32 ภาษา เช่น ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนตัวย่อและภาษาจีนตัวเต็ม ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฮิบรู ภาษาทมิฬ ภาษาฮินดี ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาโปรตุเกส ภาษามองโกเลีย ภาษาไทย ภาษาดากาล็อก ภาษาบิซาซัน ภาษาอาราบิก ภาษาเอสโตเนีย ภาษายูเครน ภาษาเวียดนาม ภาษาเยอรมัน ภาษาบัลแกเรีย ภาษาฟินแลนด์ ภาษาเดนมาร์ก ภาษาสวีเดน ภาษาพม่า ภาษาเนปาล ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี และภาษาสิงหล เป็นต้น

โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ได้รับการตีพิมพ์ในรูปของรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน หรือรายไตรมาส มีการนำเสนอพระคำแห่งชีวิตที่มีคำอธิบายพระคัมภีร์อย่างชัดเจน บทความพิเศษที่ครอบคลุมคำตอบฝ่ายวิญญาณต่อคำถามจำนวนมาก คำพยานของผู้คนที่ประสบผลกับการทำงานของพระเจ้า และข่าวสารเกี่ยวกับคริสตจักรทั้งในและนอกประเทศเกาหลี ความหลากหลายของเนื้อหาช่วยให้สมาชิกเผยแพร่พระกิตติคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้ความเชื่อของคนเหล่านั้นเพิ่มขึ้น

หนังสือพิมพ์มันมินเป็นที่ชื่นชอบของผู้่านจำนวนมากที่อยู่นอกประเทศเกาหลีและในเกาหลีและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำไปสู่หนทางแห่งความรอด นอกจากนี้โดยผ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ การทำงานของพระวิญญูณบริสุทธิได้เกิดขึ้น และผู้คนมีประสบการณ์กับการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า (อ้างอิงถึงหน้า 3 และหน้า 4)

ศิษยาภิบาลดาเนียล โรเซน นายกสมาคมศิษยาภิบาลอิสราเอล กล่าวว่า “ผมใคร่ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์มันมินจากหัวใจ ที่ได้เผยแพร่พระคำของพระเจ้าและการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจออกไปทั่วโลก คำพยานแห่งพระพรและบทเรียนต่างๆ คือแหล่งของคำหนุนใจและความช่วยเหลือในการที่เราขยายแผ่นดินของพระเจ้า ผมขอขอบคุณศิษยาภิบาลอวูไฮ คร.แจร์อ็อก ลีซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือแห่งชีวิตที่นำผู้คนของโลกมาถึงความรอดฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับ การฉลองครบรอบ 30 ปีของหนังสือพิมพ์มันมิน!”

มิชชันนารีวอง บึง บึง จากสิงคโปร์กล่าวว่า “หนังสือพิมพ์มันมินเป็นหนังสือพิมพ์ที่อ่านได้ง่ายและช่วยผู้อ่านให้เรียนรู้ความรู้ฝ่ายวิญญาณและแก้ปัญหาชีวิตของตน หนังสือพิมพ์นี้ยังเพิ่มความเชื่อให้กับผู้อ่านผ่านคำพยานมากมายเช่นกัน หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อ่านเพราะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ครอบคลุมหัวข้อและเนื้อหาที่หลากหลาย”

มัตนาฮิกาวามาโต โยโกะจากคริสตจักรมันมินโอซูกาในญี่ปุ่นกล่าวว่า “ฉันได้รับประโยชน์อย่างมากจากหนังสือพิมพ์มันมินในชีวิตของฉัน เมื่อฉันพบกับการทดลองฉันจะคิดถึงคำพยานเหล่านั้นและสิ่งนี้ทำให้ฉันสามารถเอาชนะการทดลองต่างๆ ได้ด้วยความเชื่อ พระคำแห่งชีวิตในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ถูกนำเสนอในหลายหัวข้อด้วยวิธีการที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ฉันอัปโหลดบทความ คำพยาน และหัวข้อข่าวต่างๆ ไว้ในเฟสบุคของฉันและผู้คนชื่นชอบมาก”

ผู้ปกครองของที ปาร์ค (นายกสมาคมผู้นำนุชประจำเขต สมาชิกคณะกรรมการผู้เชื่อชาวอูเชอของบิชอปกัญหมาลีแอนด์โก และผู้ตรวจการของบริษัทซานซอล พี.เอ็น.เอส.)ป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษมาเป็นเวลาเจ็ดปี ท่านอ่านหนังสือพิมพ์มันมินโดยบังเอิญและมาบังคริสตจักร ท่านกล่าวว่า “หนังสือพิมพ์มันมินฉบับหนึ่งที่วางอยู่ตรงประตูบ้านของผมมาบังคริสตจักรนี้เมื่อสี่สิบปีที่แล้ว นับตั้งแต่จากผมได้รับการรักษาให้หายจากโรคของผมโดยคำ

อธิษฐานของศิษยาภิบาลอวูไฮ คร.ลี ชีวิตของผมเต็มไปด้วยการขอบพระคุณ ความชื่นชมยินดี และความหวังสำหรับเขรุษชาติใหม่ ผมหวังว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้จะถูกแจกจ่ายใส่มือของผู้คนที่อยู่ในความสิ้นหวังเหมือนที่ผมเคยเป็น ผมขอขอบคุณหนังสือพิมพ์มันมินที่เผยแพร่การรักษาโรคและนำชีวิตไปให้กับผู้คนจำนวนมาก”

ขอให้เราขอบพระคุณและถวายสงาราศีแด่พระเจ้าผู้ทรงอวยพรผู้คนจำนวนมากนับไม่ถ้วนทั่วโลกด้วยความชื่นบานของความรอด ความหวังสำหรับสวรรค์ และความรักและพระคุณที่ไม่มีวันสิ้นสุดจนมาถึงวันครบรอบ 30 ปีของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้



พระปัญญาที่ซ่อนไว้ซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดไว้ ก่อนปฐมกาล



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“แต่เรากล่าวถึงเรื่องพระปัญญาของพระเจ้า ซึ่งเป็นข้อลับลึกลับคือพระปัญญาซึ่งทรงซ่อนไว้นั้นและซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ก่อนปฐมกาล เพื่อให้เราถือศักดิ์ศรีของเรา”

(1 โครินธ์ 2:7)

ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นปฐมกาล พระเจ้าทรงวางแผนเพื่อการเตรียมมนุษย์เอาไว้และพระองค์ทรงจัดเตรียมหนทางซึ่งจะทำให้ผู้คนทั้งหมดของโลกได้รับความรอด และพระองค์ทรงเก็บแผนการของพระองค์ไว้เป็นความลับจนกระทั่งเวลาที่พระองค์ทรงเลือกมาถึง ถ้าเช่นนั้น ความลึกลับของความรอดที่พระเจ้าทรงซ่อนไว้ตั้งแต่ก่อนปฐมกาลคืออะไร

1. หนทางแห่งความรอดของมนุษย์ได้รับการวางแผนไว้ล่วงหน้า

หลังจากที่อาดัมและเอวาถูกล่อลวงจากงูและเขาถูกขับไล่เพราะการกินผลจากต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่วแล้ว พระเจ้า ทรงพยากรณ์ถึงความรอดของมวลมนุษย์ ในปฐมกาล 3:15 พระองค์ตรัสว่า “เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน ทั้งพงศ์พันธุ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก และเจ้าจะทำให้สันเทาของเขาคู่กัด”

ในแง่วิญญาณจิตจากกล่าวได้ว่า “หญิง” หมายถึงอิสราเอล ในขณะที่ “พงศ์พันธุ์ของหญิง” แสดงถึงพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งจะเสด็จมาจากท่ามกลางชนชาติอิสราเอล (วิวรณ์ 12:5) พระเจ้าทรงพยากรณ์ถึงการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเสด็จมา จากประเทศอิสราเอล ทำลายสิทธิอำนาจของมารซาตาน และปลดปล่อยมวลมนุษย์ เนื่องจากซาตานรู้ถึงเรื่องนี้มันจึงเฝ้าระวังถึงการเสด็จมาของพระเยซูผู้ให้รอดอยู่ตลอดเวลาอย่างลงถนัดและอย่างเต็มที่

จากนั้นพระเยซูทรงบังเกิดในเมืองเบธเลเฮมในอิสราเอลเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วและซาตานพยายามฆ่าพระองค์ด้วย การยุยงภัยร้ายเฮโรดที่ปกครองเหนืออิสราเอลในเวลานั้น ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏกับโยเซฟในความฝันและโยเซฟหนีไปยังอียิปต์พร้อมกับพระเยซู ซาตานพยายามที่จะฆ่าพระเยซูอย่างต่อเนื่องในหลายครั้งด้วยการยุยงความชั่วร้ายของพวกฟาริสีและพวกปุโรหิต แต่พระเจ้าทรงรักษาพระองค์ไว้อย่างปลอดภัย

แต่เมื่อเวลาที่พระเจ้าทรงเลือกสรรมาถึง พระเยซูก็ทรงถูกจับกุมโดยคนชั่วร้ายและทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนอย่างทารุณ ซาตานคิดว่าทุกสิ่งถูกสะสางด้วยการตายของพระเยซู แต่ความลึกลับของพระเจ้าอยู่ที่นั่น ด้วยการฆ่าพระเยซูผู้ปราศจากบาป แท้ที่จริงซาตานได้กลายเป็นเครื่องมือในการทำให้การจัดเตรียมของพระเจ้าสำเร็จ

2. พระเยซูทรงถูกตรึงและทรงเป็นขึ้นมา

ตามกลุ่มข่าววิญญาณที่พบในโรม 6:23 ที่ว่า “ค่าจ้างของความบาปก็คือความตาย” การลงโทษความบาปประยุกต์กับคนบาปเท่านั้น แต่เมื่อมีมารซาตานฆ่าพระเยซู มารกลายเป็นผู้ละเมิดกฎของอาณาจักรฝ่ายวิญญาณและค่าของการละเมิดของมารซาตานต้องสละสิทธิของมัน—ซึ่งใดแก่สิทธิที่จะครอบครองเหนือมนุษย์และขอเรียกครองสำหรับความตาย

แม้พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน แต่พระองค์ทรงเอาชนะความตายและเป็นขึ้นมาเพราะพระองค์ทรงปราศจากบาป ด้วยเหตุนี้ ทุกคนที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนและเป็นขึ้นมาจะได้รับ การปลดปล่อยให้อิสราเอล สิทธิอำนาจของความตายของมารซาตานและได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สวรรค์ (โรม 5:18-19) ยิ่งกว่านั้น พระคำของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในปฐมกาลที่ว่า “พงศ์พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก” (ปฐมกาล 3:15) จึงสำเร็จเป็นจริง

ถ้ามารซาตานรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมเรื่องกางเขนมันคงไม่จับกุมและฆ่าพระเยซู (1 โครินธ์ 2:8-9) เพราะพระเยซูผู้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าทรงทราบเกี่ยวกับการจัดเตรียม พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนในความเชื่อฟังต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและดังนั้นจึงทำให้การจัดเตรียมเรื่องความรอดสำเร็จลุล่วง

เพราะฉะนั้น เหมือนที่โรม 10:10 บอกเราว่า “ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสั่งจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” ใครก็ตามที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเชื่อก็ได้รับความรอดด้วยพระคุณของพระเจ้า

3. เราได้รับความรอดเมื่อเราเชื่อและเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์

การพูดว่า “เราเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเชื่อ” หมายถึงอะไร ในยอห์น 6:56 พระเยซูตรัสกับเราว่า “ผู้ที่กินเนื้อและดื่มน้ำโลหิตของเรา ผู้นั้นก็อยู่กับเราและเราอยู่กับเขา” การกินเนื้อและการดื่มน้ำโลหิตของบุตรมนุษย์หมายถึงการที่เราทำตามพระคำของพระองค์เป็นอาหาร การดำเนินชีวิตด้วยพระคำนั้น และการแสดงหลักฐานของความเชื่อของเราต่อ พระองค์ จากนั้นเราจะอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าก็อยู่ในเรา

แน่นอน ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเชื่อฟังและดำเนินชีวิตด้วยพระคำแห่งความจริงในทันทีหลังจากที่ต้อนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่

เมื่อเราพยายามจากจิตใจที่จะเชื่อฟังพระคำของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงถือว่าการทำงานของเรานั้นเป็นความเชื่อ การทำให้พระคำของพระเจ้าเป็นอาหารและการเลียนแบบองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือหนทางที่จะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเชื่อ

1 ยอห์น 1:7 บอกเราว่า “แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น” เมื่อ เราเดินอยู่ในพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็น “ความสว่าง” พระโลหิตของพระคริสต์จะชำระเราให้พ้นจากบาปทั้งสิ้นของเรา นอกจากนี้ เราจะสามารถเขาส่วนในสงสารดีของการเป็นขึ้นมาและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในแผ่นดินสวรรค์นิรันดร์

4. เราเป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้าเมื่อเราเดินอยู่ในความสว่างหลังจากการบังเกิดใหม่

ในวิวรณ์ 3:20 องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราตรัสกับเราว่า “นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” ใครก็ตามที่เปิด ประตูใจของเขาและต้อนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงสัญญาที่จะยกโทษให้กับเขาและอยู่กับเขา

การเปิดประตูใจของเราต้องการเปิดประตูความคิดของเรา เมื่อเราฟังพระคำของพระเจ้าเราต้องไม่ยึดเอาความคิดและความรู้ของเราเป็นใหญ่ แต่เราต้องยอมรับเอาพระคำของพระองค์เมื่อเราทำเช่นนี้แล้วเท่านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงจะเสด็จเข้ามาในจิตใจของเราเพื่อเสริมกำลังให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่แท้จริงและด้วยพระคำของพระองค์

นี่คือวิธีการบังเกิดใหม่จากน้ำและจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ และใครก็ตามบังเกิดใหม่เช่นนี้ก็จะเป็นบุตรของพระเจ้าที่มีชื่อของเขาเขียนไว้ในหนังสือแห่งชีวิตในสวรรค์ซึ่งบัดนี้เขาเป็นพลเมืองของที่นี่ ในโลกนี้มีกฎระเบียบที่เรารู้จักและทำตามมันได้ เราต้องเชื่อฟังและทำตามกฎเกณฑ์ของสวรรค์ซึ่งพบอยู่ในพระคำของพระเจ้าพระบิดาของเราร่วมกัน เมื่อ เราเดินอยู่ในความสว่างเราจะไม่ถูกขูดจากมารซาตาน ตรงกันข้าม เราจะดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การปกป้องของพระเจ้า และพระพรที่เยี่ยมล้ำของพระองค์ไปจนกว่าเราจะไปถึงสวรรค์

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ กิจการ 16:31 กล่าวว่า “จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย” พระเจ้าแห่งความรักทรงเตรียมพระเยซูคริสต์ไว้เพื่อว่ามนุษย์ทุกคนจะบรรลุถึงความรอดด้วยความเชื่อ

พระเจ้าทรงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลึกลับและเมื่อถึงเวลาที่ทรงเลือกไว้ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดประตูไปสู่ความรอดของมนุษย์ด้วยการยอมรับการถูกตรึงบนกางเขนในความรักของพระองค์ พระเจ้าทรงทำให้ผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้รับความรอดและการเป็นขึ้นมา และได้ชื่นชมกับชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์

ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะสามารถสัมผัสกับความรักรักนี้ของพระเจ้า บรรลุถึงการมีจิตใจที่แท้จริงด้วยความเข้าใจแห่งความเชื่อ และเข้าสู่สวรรค์นิรันดร์ในฐานะบุตรของพระเจ้า

พระกิตติคุณ 5 ด้าน

- การบังเกิดใหม่** - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
- การชำระให้บริสุทธิ์** - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การทรงบัพติศมา** - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ใถของพระเยซูคริสต์
- การเป็นขึ้นมา** - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ต้องสมบูรณ์และเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์
- การเสด็จกลับมา** - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี

หลักข้อเชื่อ

- คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่บิดจากกาลไกลของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด
 - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อว่าความเชื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าที่เรียกภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
 - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ ใถของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
 - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อว่าในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ทุกพันปี และสวรรค์นิรันดร์
 - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจประกาศถึงความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่รวมประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
- “พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
“ในผู้ใดมีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้พร้อมหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้ท่ามกลางมนุษย์ตัวใดให้”

“เฉพาะคนที่ประกาศพระกิตติคุณเท่านั้นจะรู้จักความสุขของพระกิตติคุณ”

มีคำพยานจำนวนมากทั้งจากในและนอกประเทศเกาหลีว่าสมาชิกมันมินได้รับการรักษาให้หายจากโรคและความป่วยไข้และมีสุขภาพแข็งแรงเมื่อเขาแจกจ่ายหนังสือพิมพ์มันมินด้วยการขอบพระคุณสำหรับพระคุณของพระเจ้า



มัทนายกเฟ็โบรส เฟลนเดอร์ (วัย 49 ปี) คริสตจักรมันมินไฮน็อท ประเทศเบลเยียม

“ผมประกาศถึงการทำงานของพระวิญญูณบริสุทธิ์ในยุโรปซึ่งมีความต้องการฤทธิ์อำนาจของ พระเจ้าอย่างมาก”

ในขณะที่ผมกำลังมองหาคริสตจักรแท้และผู้เลี้ยงแท้ ผมไปเข้าร่วมการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าโดยบังเอิญซึ่งนำโดยศิษยาภิบาลคริสตนา โรห์ในเดือนเมษายนปี 2011 (กิจการ 19:11-12) หลังจากนั้นผมเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคริสตจักรและฟังคำเทศนาและดูการแสดงและการจัดประกาศใหญ่ในต่างประเทศ ศิษยาภิบาลโรห์กับผมได้แจกจ่ายหนังสือพิมพ์มันมินทุกบ่ายวันอาทิตย์ในเขตซาร์เลอรวอนนับตั้งแต่ปี 2012 เราต้องการเผยแพร่พระกิตติคุณแห่งความ บริสุทธิ์ไปทั่วยุโรปและในเบลเยียม และยิ่งกว่านั้น เราปรารถนาที่จะเห็นคริสตจักรสาขาก่อตั้งเพิ่มมากขึ้นในยุโรป กรุงบรัสเซล เมืองหลวงของเบลเยียม เป็นเมืองหลวงของสหภาพยุโรปนับตั้งแต่ผู้นำใหญ่ถูกตั้งขึ้นที่นั่น สิ่งนี้หมายความว่าการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่นี่เนื่องจากไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้คนจะมีความเชื่อโดยไม่ได้เห็น

หมายสำคัญและการอัศจรรย์ด้วยตนเอง นั่นคือเหตุผลข้อหนึ่งที่ผมประกาศพระกิตติคุณอย่างรุ่มรอน ผมพยายามประกาศกับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน และเพื่อนฝูงของผม ผมได้แจกหนังสือพิมพ์มันมินให้กับผู้คนตามท้องถนนด้วยเช่นกัน ผมคิดว่านี่เป็นวิธีการประกาศกับผู้คนที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่แจกจ่ายหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ผมมีประสบการณ์กับความรักขององค์พระเป็นเจ้า ผู้มาใหม่ได้รับการชี้นำให้มาซึ่งคริสตจักรและสมาชิกที่ขาดหายไปนานได้กลับมาซึ่งคริสตจักร ในขณะที่เดียวกัน พระเจ้าทรงประทานพระพรอันยิ่ง ใหญ่กับผมซึ่งผมไม่ได้คาดหวัง ในช่วงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อนมันมินปี 2015 ผมได้รับการรักษาให้หายจากโรคความบกพร่องด้านการได้ยิน ผมสูญเสียความสามารถของการได้ยินไป 40% แต่บัดนี้ผมสามารถได้ยินอย่างชัดเจน ฮาเลลูยา!



คุณเทรซา นาคามา (วัย 80 ปี) คริสตจักรมันมินเปรู

“ฉันไม่สามารถทำสิ่งใดได้นอกจากเผยแพร่พระคำแห่งชีวิต”

เมื่อฉันเริ่มเข้าร่วมกับคริสตจักรมันมินเปรูในปี 2012 ฉันเริ่มเข้าใจความหมายที่แท้จริงของชีวิต ฉันตกใจมากกับคำเทศนาชุด “บทแห่งความรัก” และ “ความดี” เพราะมีข้อแตกต่างกันอย่างมากระหว่างความรักที่ผู้คนคิดว่าเป็นความรักกับความรักที่พระเจ้าทรงยอมรับ ฉันได้ยินว่าพระคำแห่งชีวิตนี้มาจากคร.เจอร์โรก ลี ศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรมันมินเซินทรัล ฉันรับเอาคำสอนจากพระเจ้าในฐานะที่เป็นผลของการอดอาหารและการอธิษฐานอย่างมากมา ต่อมาฉันมีความหวังสำหรับสวรรค์ เมื่อนั้นเรียนรู้เกี่ยวกับความรักขององค์พระเป็นเจ้ามากขึ้นฉันมีประสบการณ์กับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของฉันและบุคลิกภาพของฉันก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ตอนนีชีวิตของฉันเต็มไปด้วยสันติสุข ด้วยการขอบพระคุณสำหรับพระคุณ ฉันต้องการจะเผยแพร่ข่าวดี

ให้กับผู้คนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้น ฉันจึงเริ่มต้นแจกจ่ายหนังสือพิมพ์มันมิน ฉันแจกจ่ายหนังสือพิมพ์ทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งหนังสือพิมพ์นี้ไดรวมเอาพระคำแห่งชีวิต ความรักของพระเจ้า และคำพยานของผู้เชื่อมากมายที่ได้รับการเปลี่ยนจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเอาไว้ ในวันเสาร์ ฉันแจกจ่ายหนังสือพิมพ์ตามโรงพยาบาลและบนท้องถนนพร้อมกับสมาชิกคริสตจักรของฉัน ฉันมีความสุขที่ตื่นขึ้นมาแล้วและฉันเต็มล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่สามารถอธิบายได้ ฉันขอขอบคุณศิษยาภิบาลอาวุโสที่แบ่งปันพระคำแห่งชีวิตเพื่อช่วยให้เราสามารถรู้จักพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าและขององค์พระเป็นเจ้า



มัทคนายิกาอาวุโสจองแก คิม (วัย 70 ปี) คริสตจักรมันมินเซินทรัล เขต 31

“สามีของฉันนำหนังสือพิมพ์มันมินติดตัวมาที่บ้านและแนะนำให้ไปที่คริสตจักร”

ฉันเคยเข้าร่วมกับหลายคริสตจักร แต่ในฝ่ายวิญญูณฉันยังรู้สึกกระหายหาพระคำแห่งชีวิตอยู่ วันหนึ่งสามีของฉันนำหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งติดตัวมาที่บ้านและมอบให้ฉัน เขาพูดว่า “ที่รัก เราไปคริสตจักรนี้ดีกว่า” ในเดือนพฤษภาคม 1993 ฉันไปยังคริสตจักรมันมินเซินทรัลกับเขา คริสตจักรกำลังจัดการประชุมฟื้นฟูพิเศษครั้งแรก นั่นเป็นการไปเยี่ยมคริสตจักรครั้งแรกของฉัน แต่ฉันรู้สึกเหมือนกับได้กลับบ้าน ฉันสัมผัสกับการสวมกอดของพระเจ้าในการไปเยี่ยมครั้งนั้น ศิษยาภิบาลอาวุโสคร.เจอร์โรก ลีกำลังเทศนาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแห่งต่างๆ ในสวรรค์ ฉันไม่เคยได้ยินคำเทศนาแบบนี้แม่ฉันไปคริสตจักรมาเป็นเวลาหลายปี คำเทศนานั้นหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งสำหรับฉัน ฉันหลั่งน้ำตาในทุกๆ การประชุม ผ่านคำเทศนาของศิษยาภิบาลอาวุโส ฉันเรียนรู้ว่าสาระสำคัญของชีวิตคริสเตียนคือการมีพระทัยขององค์พระเป็นเจ้า ฉันอธิษฐานอย่างรุ่มรอนในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียลและถวายคำอธิษฐานเพิ่มมากขึ้นหลังจากการประชุมอธิษฐานและพยายามอย่างมากที่จะ

ดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ในเวลาเดียวกัน สามีของฉันประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงจนรถของเขากลายเป็นเศษเหล็ก แต่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บเลย เขามีประสบการณ์กับการทำงานอย่างอัศจรรย์ของพระเจ้า ฉันรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าและเริ่มเผยแพร่หนังสือพิมพ์มันมินที่เผยแพร่แนะนำครอบครัวของฉันมาซึ่งคริสตจักรแห่งนี้ สามีของฉันกับฉันแจกจ่ายหนังสือพิมพ์มันมินหรือฉบับทุกสัปดาห์มาเป็นเวลา 17 ปีแล้วไม่ว่าฝนจะตกหรือหิมะลงก็ตาม ฉันเพียงรู้สึกขอบพระคุณที่ได้รับพระคุณของการแจกจ่ายหนังสือพิมพ์มันมินกับผู้คน พระเจ้าทรงอวยพรฉันให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยไม่มีโรคภัยแมตตอนนี้นั้นอายุเจ็ดสิบปีแล้วก็ตาม ฉันเดินทางไกลจากเมืองบูซอน จังหวัดคยองกี ไปยังคริสตจักรใหญ่ในกูโร-ดองกรุงโซลเพื่อเข้าร่วมการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียล ฉันกำลังทำหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ในฐานะผู้นำกลุ่มพันธกิจของฉัน ฉันหวังว่าฉันจะเป็นเจ้าสาวผู้งดงามขององค์พระเป็นเจ้าพร้อมกับส่งกลิ่นหอมของพระคริสต์ออกไป และแบ่งปันความรักของพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่

“ผมแจกจ่ายหนังสือพิมพ์มันมินพร้อมกับพระคำแห่งชีวิตและพระพร”

“เมื่ออ่านหนังสือพิมพ์มันมินฉันมั่นใจว่าลูกชายของฉันจะได้รับพร”

มัคนายกอาวโรโซเบียงเย มูน (วัย 82 ปี)
คริสตจักรมันมินเซนต์ทรีล เขต 31

เจ้ามีลูกส่งเข้ามาปกคลุมเหนือครอบครัวของฉันเมื่อลูกชายคนโตของฉันสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ได้และเขาป่วยเป็นโรคทางจิตประสาท เขาเรร่อนไปตามที่ต่างๆ ในหมู่บ้านและรองตะโกนเสียงดัง ฉันขอให้หมอผีมาขับผีออกจากเขาและพาเขาไปโรงพยาบาล แต่ไม่มีอะไรช่วยเขาได้ ฉันร้องไห้หลังน้ำตาเป็นเวลาหลายปีและเป็นทุกข์อย่างมาก

วันหนึ่งในปี 1993 เพื่อนสนิทของฉันคนหนึ่งยื่นหนังสือพิมพ์มันมินให้เขาและพูดว่าผู้คนจำนวนมากได้รับการรักษาให้หายจากโรคของเขาโดยคำอธิษฐานของ ดร. แจร์ร็อก ลี ศิษยาภิบาลอาวโรโซของคริสตจักรมันมินเซนต์ทรีล ฉันอ่านหนังสือพิมพ์และฉันมั่นใจว่านี่คือหนทางที่จะช่วยลูกชายของฉันให้รอด ฉันเดินทางจากเมืองเซียวซานในจังหวัดจิงนามเพื่อไปที่กรุงโซลและฉันพบคริสตจักรผ่านแผนที่ที่รวดเร็วๆ ในหนังสือพิมพ์ ฉันลงทะเบียนเป็นสมาชิกคริสตจักรมันมินเซนต์ทรีล

เมื่อฉันฟังคำเทศนา ฉันรู้ว่าฉันทำความผิดบาปของการกราบไหว้รูปเคารพที่พระเจ้าทรงรังเกียจที่สุดและได้กลับใจจากบาปนั้นอย่างถ่องแท้ จากนั้นลูกชายของฉันได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากปัญหาทางจิต ฮาเลลูยา!

ในปี 1998 ลูกชายคนที่สองของฉันล้มเนื่องจากเส้นเลือดในสมองอุดตัน โอกาสที่เขาจะรอดชีวิตมีเพียง 30% อย่างไรก็ตาม เขามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นมาใหม่เมื่อเขาได้รับคำอธิษฐานโดยไซฟาเซ็ดหนา (กิจการ 19:11-12) ในปี 2002 ฉันป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังอักเสบติดขัด หมอบอกว่าการผ่าตัดใหญ่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตัดเอากระดูกสันหลังออกและใส่กระดูกเทียมเข้าไปแทน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ฉันรับคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวโรโซฉันก็หายจากอาการนี้ได้อย่างสิ้นเชิง

ตอนนี้ครอบครัวของฉันอยู่ในสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลา ลูกชายคนที่สองของฉันได้รับพระพรทางการเงินอย่างมากในธุรกิจของเขาแม้ในสภาวะการชุมนุมทางเศรษฐกิจเช่นนี้ เขาย้ายไปทำธุรกิจที่ใหญ่กว่าและลูกสะใภ้ของฉันรับใช้เป็นผู้แนะนำแขวง ลูกสาวของฉันเป็นผู้นำเชลลและเป็นสมาชิกของคณะนักร้อง “ไกลเดนไลน์” และลูกเขยของฉันเป็นสมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครมันมิน เราทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความหวังสำหรับสวรรค์

ฉันเคยเป็นทุกข์จากปัญหาครอบครัวและปัญหาชีวิตมากมายที่ฉันไม่สามารถรับมือไหว แต่หนังสือพิมพ์มันมินคือสิ่งที่นำฉันมายังคริสตจักรแห่งชีวิตและฤทธิ์อำนาจ ฉันขอบพระคุณและถวายสงาราศีแด่พระเจ้าผู้ทรงส่งหนังสือพิมพ์แห่งพระพรนี้มาให้ฉัน



คุณมยองคิล บัง (วัย 41 ปี)
คริสตจักรมันมินนานาชาตินิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 คุณแม่ของผมขอให้ผมเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคริสตจักรมันมินเซนต์ทรีลและอ่านเนื้อหาที่เทศนาเรื่อง “ขนาดแห่งความเชื่อ” ผมพบว่าคำสอนนั้นน่าสนใจมากจนผมไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเพียงใด ผมสามารถตรวจสอบได้ว่าความเชื่อของผมอยู่ในระดับไหนและเริ่มมีความหวังมากขึ้นสำหรับที่อยู่อาศัยและรางวัลในสวรรค์ คำเทศนาอื่นให้คำอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหนังสือปฐมกาลและมีคำอธิบายเรื่อง “วิญญาณและเนื้อหนัง” บนพื้นฐานของพระคัมภีร์ที่ผมไม่เคย

หลังจากนั้น ผมเริ่มทึ่งในสิ่งที่ไม่มีคำอธิบายของผมโดยที่ผมไม่รู้จริงๆ ว่าผมมีนิสัยเหล่านั้นและผมเริ่มอธิษฐาน ผมคิดว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลจากผมมากและพระองค์ทรงขมขื่น แต่ผมเริ่มสัมผัสกับพระองค์ว่าทรงเป็นพระบิดาที่อ่อนโยนที่มีความรักมากมาย ผมดูรายการเทศนาทางโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. (www.gcnetv.org) เมื่อผมเห็นศิษยาภิบาลอาวโรโซรู้สึกขอบพระคุณท่านมากจนน้ำตาผมไหล ในเวลาเดียวกันเริ่มรู้สึกสงสารผู้คนที่ยังไม่ได้อ่านถึงพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์

ในเดือนสิงหาคมปี 2015 ผมเข้าร่วมในค่ายภาคฤดูร้อนมันมิน และเริ่มเข้าร่วมนมัสการในคริสตจักรมันมินนานาชาตินิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ผมเป็นคนขับแท็กซี่ในเขตแมนฮัตตันของนิวยอร์ก ผมได้รับการปกป้องและได้รับพระพรในพื้นที่ของผู้เลี้ยงมาโดยตลอด ผมมีหนังสือพิมพ์มันมินซึ่งบรรจุพระคำแห่งชีวิตและการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจอยู่ในรถแท็กซี่ของผมและแจกจ่ายให้กับลูกค้าที่ให้บริการ เมื่อผมเดินทางไปในที่ห่างไกล ผมจะใส่หนังสือพิมพ์ไว้ในกล่องไปรษณีย์โดยหวังว่าลูกค้าที่อาศัยอยู่ที่นั่นจะได้พบกับพระเจ้าผู้แสนดี

คุณแม่ของผมเคยเป็นคนที่ยืดหยุ่น แต่เธอได้รับการรักษาให้หายจากโรคข้อกระดูกอักเสบและมีสุขภาพแข็งแรงจนเธอไม่เคยเป็นหวัดเลยนับตั้งแต่เธอรับเอาคำอธิษฐานของอาจารย์บ็อกนิม ลี ผู้อำนวยการอธิษฐานมันมินในการเดินทางไปเยี่ยมเกาหลีเพื่อเข้าร่วมค่ายภาคฤดูร้อนมันมินปี 2011 คุณแม่กำลังรับใช้กับคริสตจักรและดูแลบ้านเด็กกำพร้า เนื่องจากคุณแม่เริ่มมีต้นวันใหม่ด้วยคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวโรโซ เด็กๆ จึงมีสุขภาพแข็งแรงและคริสตจักรได้รับพระพรทางการเงินอย่างมาก ผมขอบพระคุณและถวายสงาราศีแด่พระเจ้าผู้ทรงส่งพระพรให้ผมรู้จักคริสตจักรมันมินเซนต์ทรีล เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า และได้รับพระพรมากกว่าที่ผมหวนลงไปในพื้นที่ของผู้เลี้ยง



จดหมายจากต่างแดน

เรียน ศิษยาภิบาลอาวโรโซ ดร. แจร์ร็อก ลี และสมาชิกมันมินที่รักทุกท่าน เราเป็นสมาชิกในประเทศมอลโดวาผู้ซึ่งได้รับการสร้างใหม่ โดยคำเทศนาของศิษยาภิบาลอาวโรโซและกำลังมุ่งหน้าไปสู่นครเยรูซาเล็มใหม่

เราเข้าร่วมนมัสการกับคริสตจักรเซนต์ทรีลผ่านอินเทอร์เน็ตและพยายามเกาะติดอยู่กับกระแสฝ่ายวิญญาณ เราถวายการนมัสการเช้าวันอาทิตย์ด้วยวีดิโอที่บันทึกไว้เนื่องจากความแตกต่างด้านเวลาและรวมนมัสการในวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันในหองนมัสการของเรา เราจัดการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนิลและอธิษฐานทุกวันเป็นเวลาสองชั่วโมงจากเวลาสองทุ่มเป็นต้นไป

เราได้รับหนังสือพิมพ์มันมินฉบับภาษาโรมาเนียโดยทางไปรษณีย์อยู่เป็นประจำ หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ช่วยเพิ่มพูนความเชื่อของเราและนำไปใช้เพื่อประกาศพระกิตติคุณ เราดาวน์โหลดไฟล์พี.ดี.เอฟ.ของหนังสือพิมพ์เพิ่มเติมและเผยแพร่ฉบับสำเนาให้ผู้คนเนื่องจากเรามีความต้องการจำนวนมากขึ้น แต่คนหนุ่มสาวในมอลโดวาในปัจจุบันไม่เรียนภาษาโรมาเนีย แต่เขาเรียนภาษาโรมาเนียมากกว่าภาษาโรมาเนียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบชนบท ดังนั้น เราจึงต้องการหนังสือพิมพ์ที่เป็นภาษาโรมาเนียซึ่งเป็นภาษาทางการของเรา

เราได้อ่านว่าหนังสือพิมพ์มันมินกำลังจะจัดพิมพ์เป็นภาษาโรมาเนียในอีกไม่นาน สิ่งนี้ถือเป็นความยินดีและความสุขอย่างมากสำหรับเรา ผมขอขอบคุณคริสตจักรที่จะจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์มันมินเป็นภาษาโรมาเนีย ผมขอขอบคุณศิษยาภิบาลอาวโรโซที่โอบอุ้มพวกเราไว้ด้วยความรักและการเสียดสละของท่าน



เพราะเสียงเรียกร้องของผู้เชื่อที่ต้องการหนังสือพิมพ์นี้ทั่วโลก ปัจจุบันหนังสือมันมินตีพิมพ์เป็นภาษาต่างๆ 32 ภาษา ในเดือนมิถุนายน 2017 จะมีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์มันมินฉบับภาษาโรมาเนียซึ่งจะทำให้ภาษาโรมาเนียเป็นภาษาที่ 33

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวย่อของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการ โทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C tpx 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3006

คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมันมินเซียงราย

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนต์ทรีลเซียงราย

121/472 บ้านคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เซียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net